



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐) ซึ่งมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดังมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

ในการนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค.) ในวันพุธ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมทุ่ง อาคารจำหน่ายสินค้าโอท็อป องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวผู้สอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการดำเนินการสอบด้วย

การประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างและขึ้นบัญชีฯ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีให้ทราบ ในวันศุกร์ ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ โดยจะปิดประกาศไว้ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม (www.srimueangchum.go.th)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเด่นชัย ลาวิชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)
(แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗)

๑. ตำแหน่ง พนักงาน

มีผู้สมัครสอบ จำนวน ๔ คน มีผู้เข้าสอบ จำนวน ๓ คน ผลปรากฏว่ามีผู้สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด (ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐) จำนวน ๒ คน มีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่	หมายเลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๖๗๐๓๐๒	นางสาวรุ่งนภา ยาวิชัย	
๒	๖๗๐๓๐๔	นางสาวปทุมวดี วิทยาพร้าว	

วัน เวลา และสถานที่สอบ (สัมภาษณ์)

สอบวันพุธ ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชมทุ่ง
อาคารจำหน่ายสินค้าโอท็อป องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

การเตรียมตัวของผู้เข้าสอบ

- ผู้เข้าสอบจะต้องแต่งกายชุดสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืด-กางเกงยีนส์ ห้ามสวมรองเท้าแตะ และเดินทางมารายงานตัวก่อนถึงเวลาเริ่มสอบอย่างน้อย ๑๕ นาที
- นำบัตรประจำตัวสอบหรือบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อกรรมการ ก่อนเข้าห้องสอบ